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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมช้ัน ๘  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.สกลวรรณ   ห่านจิตสุวรรณ์ (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา   ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ จํานวนรับนักศึกษารอบโควตา 
  ประธานฯ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                
ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และดําเนินการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตไปแล้วนั้น ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัคร             
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๕๒๓ คน และมาเข้าสอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์
จํานวน ๔๔๑ คน ส่วนระดับปริญญาตรี ๔ ปี  มีผู้สมัครจํานวน ๕๔๓ คน และชําระเงินจํานวน          
๓๖๓ คน จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันจะพิจารณาผลการรับนักศึกษารอบโควตาร่วมกัน เพ่ือท่ีกอง
บริการการศึกษาจะได้นําข้อมูลจํานวนนักศึกษาไปประกาศรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑            
ในรอบท่ี ๒ ต่อไป  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมช้ัน ๘  
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข วาระท่ี ๔.๒                 
“เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน” แก้ไขเป็น “เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน ACI” 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ ขั้นตอนการจัดทําโครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี 
๓.๒ เร่ือง การดําเนินการหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีประชุมมอบหมายให้ช่วยรวบรวมขั้นตอนการจัดทํา
โครงการหลักสูตรระยะส้ันนั้น  คณะได้จัดทําขั้นตอน วิธีการ ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ ๑. การสํารวจ
ความต้องการว่ากลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอบรมเก่ียวกับอะไร  ๒.การคํานวณงบประมาณ              
ซ่ึงงบประมาณจะต้องรวมค่าสถานท่ีจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และเงินรายได้ท่ีจะต้องหักเข้า
มหาวิทยาลัย ๒๐%   ๓. การประสานงานวิทยากร  ๔. สถานท่ีในการจัดอบรม  ส่วนรายละเอียด
กระบวนการดําเนินการโครงการจะปรากฏอยู่ในเอกสารประชุม 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ทุกคณะนําขั้นตอนการจัดทําโครงการหลักสูตรระยะส้ันนี้  
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรระยะส้ัน ส่วนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมาย
ให้คณะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 ๓.๒ การติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะส้ัน 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะได้รวบรวม
เอกสารโครงการหลักสูตรระยะส้ันเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กองบริการการศึกษานําส่งข้อมูล
โครงการให้ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่องออกหนังสือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่หลักสูตร
ระยะส้ันนั้น  จึงอยากทราบว่าขณะนี้กองบริการการศึกษาได้รับเอกสารและดําเนินการถึงขั้นตอนไหน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบการนําส่งเอกสารของทุกคณะ
เพ่ือรวบรวมส่งให้ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่องออกหนังสือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
หลักสูตรระยะส้ัน ต่อไป 
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วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ กรณีหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ท่ีมี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ ควรระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างรายวิชาให้ชัดเจน เพ่ือท่ีทางฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยจะได้จัดหาคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สัมพันธ์กับหลักสูตรได้ โดย
อาจขอศักยภาพอาจารย์จากคณะอ่ืนมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ กําหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับกําหนดการรับนักศึกษาใหม่               
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยให้เปล่ียนช่ือปฏิทินการรับนักศึกษา
เป็น การคัดเลือกนักศึกษา รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒  และเพ่ิมคิวอาร์โค้ด พร้อมท้ังขยายตัวอักษร            
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขกําหนดการรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก่อนนําไปเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ต่อไป 
 
 ๕.๒ กลยุทธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทํา         
กลยุทธ์เชิงรุกในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ และนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏลําปางต่อไป ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดทํากลยุทธ์เชิงรุกในการเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาใหม่ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบร่วมกัน โดยให้กําหนดประเด็นการจัดทํากลยุทธ์เชิงรุกในการ
เพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ ดังนี้  
 ๑. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ในเร่ืองของภาษา ทัศนคติ เจตคติ  ท่ีสําคัญก็คือการ
ผลักดันให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัย และมีเกณฑ์ภาระงานท่ีเหมาะสม 
 ๒. การสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย คุณภาพการสอนของ
อาจารย์  คุณภาพของนักศึกษา  
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 ๓. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเก่าต้องพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นท่ี 
ยอมรับ และหลักสูตรใหม่ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทางคือ มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์  
การพัฒนาเป็นหลักสูตร English Program  ความชัดเจนของอาชีพท่ีจะประกอบการในอนาคต 
 ๔. การกําหนดสาขาท่ีเป็นเลิศในแต่ละคณะ โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ 
คุณภาพของนักศึกษา และศักยภาพท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแนวนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เร่ืองของการสร้างนวัตกรรมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
 ๕.๓ การเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตามโครงการ Education Expo เปิดประต ู
สู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี ๖๑ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโครงการ Education Expo เปิดประตูสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลก
อาชีพ ปี ๖๑ ในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยส่วนกลาง และขอให้       
ทุกคณะรวบรวม แผ่นพับ ป้ายไวนิล ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่งให้กองบริการการศึกษา 
ภายในวันจันทร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโครงการ Education 
Expo เปิดประตูสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี ๖๑ ต่อไป 
 
 ๕.๔ การดําเนินการตามโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี                 
มีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยขออนุญาตให้ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษานําเสนอข้อมูล
ดังกล่าวต่อท่ีประชุม  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการให้โควตาโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน และขอปรับแก้ไขจํานวนรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาละ ๓ คน  หลักสูตร ๔ ปี สาขาละ ๕ คน โดยให้ปรับเปล่ียน
ช่ือหลักสูตร ช่ือวุฒิปริญญาท่ีได้รับ ให้ถูกต้อง 
      
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐   น. 
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